

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.31 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 31.25 - 31.40 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.31-31.32 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปิดตลาดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.33-31.35 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบวันนี้ 31.25 – 31.40 บาท

* ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า เงินบาทเช้านี้มีแนวโน้มทรงตัว ตามสกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดตรุษจีน ขณะที่ช่วงที่เหลื้อสัปดาห์คาดว่าค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวตามดอลลาร์เป็นหลัก มองกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 31.25 – 31.40 บาท

* ในคืนที่ผ่านมา ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นโดยได้แรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงาน รวมถึงบริษัทแม่ของ Google อย่าง Alphabet รายงานค่าใช้จ่ายการลงทุนในเพิ่มขึ้นถึง 80% นักลงทุนจึงกลับมาเชื่อมั่นว่าบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯจะสามารถขยายตัวได้ต่อ ส่งผลให้มีความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

* อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังในการลงทุน จากความเสี่ยงที่ยังอยู่ในฝั่งของยุโรป ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับแผนของอังกฤษในการถอนตัวจากสหภาพยุโรปถ่วงพอนด์ หลังจากที่สหภาพยุโรปประกาศว่าไม่มีใครที่จะสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าการถอนตัวของสหราชอาณาจักรจะเป็นไปอย่างราบรื่น สะท้อนกลับมาที่ตลาดการเงิน ดอลลาร์จึงปรับตัวบวกขึ้น แต่ไม่เปลี่ยนแปลงมากเมื่อเทียบกับเงินบาท

* ในวันนี้ต้องรอดูติดตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปราศรัยต่อที่ประชุมใหญ่รัฐสภาอเมริกันและฝ่ายตุลาการเพื่อแสดงสภาวะแห่งรัฐ หรือ State of the Union ในคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น โดยการแถลง State of the Union ซึ่งเปรียบเหมือนการแสดงผลงานและกล่าวถึงนโยบายประจำปีครั้งนี้ถูกเลื่อนมาจากวันที่ 29 มกราคม เนื่องจากผลต่อเนื่องของ government shutdown

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.83 จากวานนี้ 95.85

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,412.76 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,002.19 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.323 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้